

**แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แผนงาน/กิจกรรมย่อย : มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง/ประชาชนสุขใจ สัตว์เลี้ยงปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ 2568**

**วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนมีความสุข และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการลดประชากรของสัตว์จรจัด**

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	รับมอบนโยบายให้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกรมปศุสัตว์	พ.ย.-67	อำเภอทุกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	งบปกติ	
2	ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากสำนักควบคุมและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์	พ.ย.-67	อำเภอทุกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	งบปกติ	
3	ดำเนินการประชุมวางแผน เพื่อวางเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบถึงกิจกรรม โครงการ ส่งความสุขปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	พ.ย. - ธ.ค.67	อำเภอทุกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	งบปกติ	
4	ดำเนินการออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บริการประชาชน ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่	ภายในเดือน ม.ค.68	บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 500 โดส	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	งบปกติ	
5	สรุปผลการดำเนินโครงการส่งความสุขปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้กับผู้บริหารทราบ	ม.ค. - ก.พ.68	อำเภอทุกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	งบปกติ	

**ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :** จำนวนประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ อาจมีมากกว่าน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :** จัดเตรียมวัคซีน และเวชภัณฑ์ไว้สำหรับประชาชนที่อาจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเกินเป้าหมาย และมีการลงทะเบียนก่อนที่จะมีการเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า